

THƯ MỤC VỤ
THÁNG 8 / 2023

Kính gửi: Quý Ông bà Anh chị em Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức

Anh chị em thân mến,

Lời đầu tiên xin dâng lời Cảm Tạ Thiên Chúa, đã ban cho Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chúng ta tổ chức Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ VIII được tốt đẹp. Năm nay, Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chúng ta đã cùng với khách hành hương, họp nhau nơi đây để cùng học hỏi về Mẹ Maria: **“NGƯỜI NỮ THÁNH THỂ”** Hy vọng là qua dịp Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ VIII lần này, chúng ta có dịp học hỏi ở nơi Mẹ Maria và cùng sống đức tin với Mẹ.

Với hai tiếng "Xin Vâng", tâm hồn Mẹ trở nên ngôi nhà châu đầu tiên được đón tiếp, cất giữ Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây chính là ngôi nhà châu xinh đẹp nhất vì cung lòng thanh khiết của Mẹ là một đền thờ nguy nga lộng lẫy. Hơn nữa việc luôn ghi nhớ và suy niệm những điều thiên thần nói, giúp Mẹ luôn hướng về Chúa Giêsu trong lòng, biến Mẹ thành một người châu Minh Thánh liên tục. Như thế, *Mẹ khuyên dạy ta hãy năng châu Minh Thánh Chúa.*

Với hai tiếng "Xin Vâng", Mẹ hoàn toàn kết hiệp với Chúa Giêsu, theo Chúa trên đường lên Núi Sọ và đứng dưới chân thánh giá để nên một với Chúa Giêsu trong việc dâng hiến chính bản thân mình, dâng những đau đớn khổ cực làm của lễ đền tội cho nhân loại. Ở đây Mẹ đã sống màu nhiệm Thánh Thể, màu nhiệm tự hiến mình cho nhân loại.

Trong Năm Thánh Thể

Chúng ta cần yêu mến sùng kính và nhất là việc sống bí tích Thánh Thể. Đặc biệt trong Năm Thánh Thể, chúng ta yêu mến Đức Mẹ, ta càng phải yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, vì Mẹ chính là mẫu gương yêu mến Thánh Thể, đến nỗi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã gọi Mẹ là “Người Nữ Thánh Thể”.

Qua Thư Mục Vụ này, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng, Lm. Nguyễn Thảo Nam, S.J., Lm. Vũ Đức Tùng, S.D.D. Quý Linh mục, Thầy Sáu, Quý Tu Sĩ Nam Nữ. Hội Đoàn, Đoàn Thể, Ban Tổ Chức, Ban Tài Chánh, Ban Kỹ Thuật & Trang Trí, Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể & Phụng Vụ, Đoàn TNTT Xavie Cần, Liên Đoàn TNTT Inhaxio Vùng Tây Bắc, Ban Ấm Thực, Ban An Ninh, Ban Vệ Sinh,

Ban Tiếp Tân, Ban Âm Thanh Ánh Sáng, Ban Thông Tin, Ban Quay Phim, Ban Truyền Thông Media của Giáo Xứ, Ban Văn Nghệ, Các Ca sĩ, Ban Giúp Lễ, Đội Dân Hoa, Đội Trống, Các Hiệp Sĩ Knight of Columbus ở Portland, Ban Thánh Nhạc: Ca Đoàn Phêrô và Ca Đoàn Ave Maria, Quý Vị đại diện các Cộng Đoàn - Giáo Xứ lân cận, Quý vị Ân nhân, Quý vị bảo trợ, Quý vị Thiện Nguyện Viên đã góp công góp của cho Đại Hội Đức Mẹ La Vang năm nay được kết quả tốt đẹp.

Trọng tâm phụng vụ của tháng Tám là lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Đây là đặc ân Thiên Chúa ban vì sự tham dự đặc biệt của Mẹ Maria vào mầu nhiệm cứu thế của Chúa Giêsu, ngay từ giây phút được thiên thần truyền tin, cho đến khi thông phần khổ đau với Con Mẹ trên thánh giá. Tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời mang đến cho mỗi người chúng ta niềm an ủi và hy vọng. Năm nay Giáo Xứ chúng ta sẽ Mừng Kính Trong Thể vào ngày Chúa Nhật 13 tháng 8, 2023 ở Lễ Đài ngoài trời vào lúc 10:30 sáng. Sẽ KHÔNG có lễ lúc 12:30pm. Chiều Chúa Nhật hôm đó vào lúc 5:00pm, chúng ta sẽ có Tiệc BBQ Tri Ân những Thiện Nguyện Viên đã giúp cho Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ VIII. Xin mời tất cả các Hội Đoàn và những Thiện Nguyện Viên cùng đến tham dự.

Chúng ta cùng đồng hành với Đức Thánh Cha và các bạn trẻ từ khắp mọi miền Trái đất bằng lời cầu nguyện, để kỳ Đại hội Giới Trẻ đang diễn ra ở Lisbon, Bồ Đào Nha được kết quả tốt đẹp, và các Đoàn Hành Hương được ra về bằng an.

Sau cùng, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các bà mẹ Công giáo của Giáo Xứ trong ngày lễ thánh Mônica (27/8), Bốn mạng giới Hiền Mẫu. Thánh nữ Mônica đã để lại cho hậu thế một mẫu gương tuyệt vời bằng đời sống đạo hạnh và âm thầm hy sinh cho phần rỗi của chồng con.

Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em luôn tràn đầy ơn Chúa và bình an. Mừng Lễ Thánh Monica đến tất cả các Bà Mẹ Công Giáo, và đặc biệt Hội Hiền Mẫu.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh Xứ